
  การประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

วันที่   22  มิถุนายน   2563 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.    ปิดประชุมเวลา  12.20  น.              

 ผู้เข้าประชุม 

 1. นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล 

 2. นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล  

 3. นายบุญญาณุภาพ   ภูธรใจ   สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นายจรูณ    อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล    

5. นายภัทรพงศ์   จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

 6. นายจ าลอง    ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล 

 7. สบิเอกวันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

 8. นายธีระวัฒน์ ใจกล้า   สมาชิกสภาเทศบาล 

 9. นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

 10. นายสักการ ณิยกูล   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 

 ผู้ไม่เข้าประชุม 

 1. นายจิระพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุนทร  สุวรรณเลศิ  ประธานชุมชนต้นผึ้ง – สันคะยอม  

2. นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

3. นายฐิติรัตน์ มุ้งเงิน   หัวหน้าส านักปลัด 

4. นางเครอืทิพย์ เหลอืงสวัสด์ิ  ประธานชุมชนบ้านพักป่าไม้ 

5. นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.กองคลัง 

6. นายมงคล  อินต๊ะ   นายช่างโยธาช านาญงาน รก.ผอ.กองช่าง 

7. จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า  นายช่างไฟฟ้า 

8. นางศิริกานต์ บุญสุข   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

9. นางล าดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

10. นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

11. นายพงศกร กันทะส ี  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



12. ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ  นิติกรช านาญการ 

13. นางสาววรินทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

14. นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

15. นายสุพล  กันทาสม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

  

     บันทกึการประชุม 

          เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  

  เมื่อถึงเวลา 10.00 น.  นายวุฒิกร     วิกรมโยธิน  เลขานุการ

สภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง   ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบล   สันป่าตองเข้าห้องประชุม   

เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  จ านวน  9  คน  ลากิจ  1  

คน  ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล   ในวันน้ี  นายจิระพันธ์   สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

ได้แจ้งว่าขอลา  1  วัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

2.1 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   สมัยที่  1  ครั้งที่  1  

ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 

ประธานสภาเทศบาล   ขอให้ทุกท่านพิจารณาส าเนารายงานการประชุมที่แจกไปล่วงหน้า

แล้ว          ว่ามีขอ้ความตอนใดที่จะขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ขอ

เรียนเชิญ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่  

1ประจ าปี พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ยกมอืรับรองรายงานการประชุม  8  เสียง     ประธานสภาเทศบาล   

งดออกเสียง 

 



ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

   3.1 การด าเนนิการจัดซื้อรถดับเพลงิขนาดเล็ก 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอ

กระทู้ต่อที่ประชุม 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ข้าพเจ้าของต้ังกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  เร่ือง  

การด าเนนิการจัดซือ้รถดับเพลงิขนาดเล็ก 

ตามที่ เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้กันเงินงบประมาณรายจ่าย       

เพ่ือจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็กเพ่ือให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ว่าได้มีการด าเนินการไปแล้วอย่างไร หรือไม่        

จึงเรียนสอบถามนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตองเพ่ือทราบแนวทางในการ

ด าเนนิการต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล  ขอ ให้  น า ยสั ก ก า ร   ณิ ยกู ล   ปลั ด เ ทศบ าลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่

นายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับการย่ืนกระทู้ต่อที่ประชุมต่อนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  

ในวั น น้ี    เ น่ื อ งจ าก  เป็ นกา ร ย่ืนกร ะทู้ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามระ เ บี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 7 กระทู้ถาม ข้อ 95 ความ

ว่า “กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบ  และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่

วันที่ ส่ งกระทู้ ถามไป ยังผู้ บ ริหารท้องถิ่ น ”  เพราะข้ าพเจ้ า ในฐานะ

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ไม่ได้รับกระทู้ถามจากประธานสภา

เทศบาลต าบลสันป่าตองแต่อย่างใด  แต่ในเมื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลสันป่าตอง  ได้มคี าถามมายังสภาเทศบาลแล้วในวันนี้จะขอตอบค าถาม

แก่ที่ประชุม  โดยขอมอบให้        นายพงศกร  กันทะสี  นักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  ได้ให้ขอ้มูลแกท่ี่ประชุม 

ประธานสภาเทศบาล  ในกรณีดังกล่าวจะหารือกับเลขานุการสภาเทศบาล ว่าเหตุใดจึงมี

ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ได้ 

นายพงศกร  กันทะสี  ปัจจุบันงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลสันป่าตอง       

มีพ้ืนทีรับผิดชอบ  3.5  ตารางกิโลเมตร  เป็นชุมชนเมือง  ซึ่งมีระบบ

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  และมีระบบประปาทั่วถึงทุกครัวเรือน  

เทศบาลมีรถดับเพลงิ  ขนาด 2,500  ลิตร  1  คัน   รถน้ า  ขนาด 5,000 

ลิตร  จ านวน  2   คัน  และจากสถิติในการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่เฉลี่ย  1-2 



ครัง้/ปี  และมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่

อ าเภอ   สันป่าตอง  เมื่อวันที่  1   กุมภาพันธ์  2559  โดยทุกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ร่วมท า บันทึกข้อตกลงสามารถใช้เคร่ืองจักร 

วัสดุ อุปกรณ์ ร่วมกันได้  ซึ่ง เป็นการประหยัดงบประมาณ  ส าหรับ

รถดับเพลงิขนาดเล็กที่ได้กันเงินงบประมาณไว้ น้ัน เป็นครุภัณฑ์ที่บรรจุไว้ใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี   พ.ศ.2562  และได้ขอกันเงินไว้  

หากพิจารณาถึงความคุ้มค่า และคุ้มทุน  ขอเรียนว่า  รถบรรทุกซึ่งบรรทุกน้ า

ขนาด 800 ลติร  แรงดันประมาณ  7 – 8  บาร ์ การฉีดพ่นน้ าเพื่อดับเพลิง

ได้ประมาณ 2 นาที  ซึ่งไม่สามารถใช้ในการดับเพลิงได ้รถดับเพลิงคันเล็กไม่

สามารถดับเพลงิเองได้ต้องใช้รถดับเพลงิอื่นร่วมปฏิบัติงาน 

นายสักการ  ณิยกูล  งบประมาณในการจัดซื้อรถดับเพลิง  จ านวน  1,300,000.-บาท  

ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  1 คร้ังที่  1 ประจ าปี          

พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2563  ได้ชี้แจงถึงรายละเอียด      

ในประเด็นดังกล่าวไว้แลว้  และปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ

สันป่าตอง  ทั้ง 13 แห่ง  ที่ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน  ใช้ระบบลาก

สายยางเพ่ือส่งน้ าในการดับเพลิง  และในพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง

รถดับเพลงิสามารถเข้าไประงับเหตุได้ทุกซอย 100% ส าหรับการดูแลรักษา

ได้สอบถามข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง  ซึ่งจัดซื้อไว้     

1 คัน ใช้มาประมาณ  2 ปี  การใช้งานไม่คุ้มค่า  เพราะการปฏิบัติงานเกิด

ความเกะกะ ขวางทาง ให้ท่านพิจารณาร่วมกันนึกภาพรถบรรทุกซึ่งบรรทุก

หนัก 7 - 8 ตัน ต้องมีการเสริมอุปกรณ์เพ่ือช่วยเร่ืองการบรรทุก  และต้อง

บรรทุกน้ าไว้ตลอดเวลาจอดทิ้งไว้ท าให้รถเสื่อมสภาพเร็ว  ส าหรับการต้ัง

งบประมาณไว้แล้วไม่ได้จัดซื้อก็สามารถกระท าได้ไม่ผิดแต่อย่างไร หากมี

เหตุผลในการด าเนนิการเพียงพอ 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอขอบคุณ นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบกระทู้ในวันนี้  ทางสภาเทศบาลยอมรับเหตุผลที่ได้

ช้ีแจงให้ทราบในวันนี้  ส าหรับในวันนี้ที่ได้สอบถามน้ันมี  2  ประเด็น  คือ 

เสียดายโอกาส  และสมาชิกสภาเทศบาลจะได้มีค าตอบให้ประชาชน           

ขอสอบถามที่ประชุมในวันน้ีว่ารายการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นการ

จัดซือ้เป็นรายการอื่นได้หรอืไม ่อย่างไร 

ที่ประชุม  รับทราบ 



 3.2 การบรหิารจัดการรถกู้ชพีกู้ภัย 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายจ าลอง  ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอกระทู้ต่อ

ที่ประชุม 

นายจ าลอง  ทาดาริน  ข้าพเจ้าขอ ต้ังกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง          

เร่ือง  การบรหิารจัดการรถกูชี้พกู้ภัย 

  เน่ืองจาก การประชุมสภาเทศบาลคร้ังที่ผ่านมา  ผมได้สอบถามถึง

การบริหารจัดการเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัยว่าจะด าเนินการให้บริการประชาชนที่

ได้รับบริการเร่ืองอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งมปีระชาชนได้สอบถามมาเป็นจ านวนมาก  

และได้รับค าตอบจากท่านรักษาการนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ว่ารอ

อนุมัติกรอบอัตราก าลังจากจังหวัด และตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ  3  เดือน

แล้วจากการประชุมคร้ังที่แล้ว  ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ จึงเรียน

สอบถามท่านปลัดรักษาการนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ว่าจะ

ด าเนนิการให้รถกูชี้พกู้ภัยบรกิารประชาชนที่ไดรั้บอุบัตเิหตุฉุกเฉินได้เมื่อไหร่ 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอเรียนให้ทราบว่าเทศบาลได้ด าเนินการส่งเร่ืองขอพิจารณากรอบ

อัตราก าลัง  แต่ปัจจุบันเน่ืองจากสถานการณ์โควิท-19 (COVID-19) จึงไม่มี
การประชุม  โดยเทศบาลไดจ้ัดส่งเรื่องดังกล่าวไปต้ังแต่เดอืนมีนาคม  2563 

และเมื่อไม่มีการประชุมจึงไม่มีการพิจารณาดังกล่าว  คาดกว่าจะมีการ

ประชุมประมาณเดือนกรกฎาคม  2563  แต่หากไม่มีการประชุมหรือที่

ประชุม       ไม่เห็นชอบ เทศบาลได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการปรับ

เกลี่ยอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิม  โดยจะส่งบุคลากรไปอบรมก่อน ที่

โรงพยาบาลสันป่าตองซึ่งจะจัดหลักสูตรการอบรมเบื้องต้น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่

ช่ัวคราวไปกอ่น       หากไดรั้บแจ้งจะไดแ้จกให้ทราบ  ส าหรับการจัดซื้อรถกู้

ชีพกู้ภัยได้ต้ังไว้ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในแผนการจัดซื้อน้ันได้

วางแผนไว้ว่าจะชะลอการจัดซือ้ไปกอ่นโดยจะด าเนนิการเร่ืองแผนอัตราก าลัง

ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะด าเนินการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย  แต่เมื่อสภาเทศบาลได้

เร่งให้ด าเนินการจัดซื้อ  จึงได้ด าเนินการจัดซื้อจึงได้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น  

ในขณะน้ีเทศบาลก็ประสบปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่  ซึ่งมี

เจ้าหน้าที่ไดข้อโอน (ย้าย) ออกไป  โดยยังไมม่ีบุคลากรมาแทนที่เน่ืองด้วยติด

ภาระค่าใช้จา่ยเกิน 40%  

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นายสุพล  กันทาสม  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ที่ประชุม   

 



นายสุพล  กันทาสม  ส าหรับค าถามเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัยจะสามารถบริการประชาชนได้เมื่อไรน้ัน 

ขอเรียนช้ีแจงว่า หากเกิดอุบัตเิหตุ ฉุกเฉิน   ถึงแม้ว่าเทศบาลต าบลสันป่าตอง

ไม่มีรถบริการ  แต่ส านักงานการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการได้ทุก พ้ืนที่           

โดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลข  1669  ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริการ  ศูนย์

เวียงพิงค์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพทย์ฉุกเฉินเชียงใหม่  จะเป็นผู้ประสานงาน

กับพืน้ที่ใกล้เคียงต่อไป  เทศบาลต าบลสันป่าตอง พืน้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของการแพทย์ฉุกเฉินต าบลทุ่งต้อม  และบางส่วนเป็นของการแพทย์ฉุกเฉิน

ต าบลยุหว่า และโรงพยาบาลสันป่าตอง  ทุกคร้ังที่มีเหตุสามารถแจ้งได้ที่

หมายเลข 1669   ส าหรับค าถามที่สอบถามว่าจะสามารถด าเนินการรถกู้

ชีพกู้ภัยได้เมื่อใดน้ัน  ขอตอบว่าจะด าเนินการได้เมื่อขึ้นทะเบียนกับส านักงาน

การแพทย์ฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว หากขึ้นทะเบียนแล้วส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดจะแบ่งพื้นที่บริการให้รับผิดชอบ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีการขึ้น

ทะเบียนจึงไม่มีพื้นที่บริการ  เมื่อประชาชนแจ้งเหตุเข้ามาทาง 1669 

ศูนย์กลางจะแจงให้กับหน่วยกู้ชีพที่อื่นใกล้เคียง  โดยมีค่าบริการให้หน่วย

บรกิารที่ออกรับเร่ือง  ส าหรับการขึน้ทะเบียนน้ัน มี  3 องค์ประกอบ  คือ   

(1) รถกูชี้พกู้ภัย  สภาพรถต้องเข้ารับการตรวจสอบ    

(2) อุปกรณ์  อุปกรณ์ที่ได้มาพร้อมกับรถ  ซึ่งบางอย่างอาจไม่ครบ    

ก็สามารถจัดหาใหม่ได ้  ทั้งสองข้อข้างต้นไมน่่าห่วง 

(3)  คน   

ส าหรับเร่ืองคนน้ัน   ส่วนใหญ่ในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง  การแพทย์

ฉุกเฉินจะขึ้นอยู่กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย   แต่ก็มีบางแห่งที่การ

บริการจัดการรถขึ้นอยู่กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น เทศบาล

ต าบลยุหว่า  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  หากเทศบาลไม่อยากจ้างบุคลากร

เพ่ิมควรให้งานปอ้งกันเป็นผู้ดูแล  แต่เน่ืองจากสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง

ต้องการให้กองสาธารณสุขฯ เป็นผูดู้แลจึงต้องจัดอัตราก าลังคนเพ่ิม ซึ่งก็ติด

ปัญหาเร่ืองกรอบอัตราก าลังตามที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้ช้ีแจง

ไปขา้งต้น  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19)  จึงไม่มีการอบรม  แต่หากเทศบาลได้บุคลากรที่ผ่านการ
อบรมมาแล้วก็สามารถมาขึ้นทะเบียนและสามารถน ารถกู้ชีพกู้ภัยออกปฏิบัติ

หน้าที่ได ้



ประธานสภาเทศบาล  เดิมทีที่จะจัดซื้อ  โดยคิดว่าหากจัดซื้อแล้วจะมีการปรับเกลี่ยอัตรา

ก าลังคน  และทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติ และ

ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวมาแล้ว   ให้ปฏิบัตหิน้าที่เลยได้หรอืไม ่ 

นายจ าลอง  ทาดาริน  ตามที่ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ที่

ประชุมทราบข้างต้นน้ัน  ได้รับทราบมาก่อนแล้ว  แต่ในกรณีนี้ประชาชนได้

สอบถามว่าเทศบาลได้จัดซื้อรถไว้แล้ว เหตุใดถึงไม่มีการจัดการ ท าไมถึงน า

รถที่จัดซือ้มาจอดทิ้งไว้  ถ้ายังไมด่ าเนนิการอาจมีการร้องเรียนเกิดขึน้ได้ 

นายสักการ  ณิยกูล  ในวันนี้ ขอให้พูดกันด้วยเหตุและผล ไม่ควรมีค าขู่  ในวันนี้อยาก

สอบถามเหตุใดสภาเทศบาลถงึไมเ่ร่งให้เทศบาลจัดซือ้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้ัง

ไว้ลอยๆ ในกองช่าง  โดยมีการต้ังคุณลักษณะของรถเก๋งไว้ในงบประมาณ

ของกองช่าง ในกรณีน้ีเหตุใดสภาไมต้ั่งกระทู้ถามเร่ืองนีบ้้าง    การด าเนนิการ

ใด ๆ ของเทศบาลจะด าเนนิการตามหลักความจ าเป็น  ที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไป

ก่อนหนา้นี ้คือเทศบาลติดปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลที่

จะเกินอัตรา 40% จึงไม่สามารถสรรหาคนมาเพ่ิมได้  ดูจากที่เจ้าหน้าที่

เทศบาลย้ายออกไปหลายเดือนแล้วยังไม่สามารถรับโอนเจ้าหน้าที่มาด ารง

ต าแหน่งแทนไดเ้พราะตดิปัญหาภาระค่าใช้จา่ย 40% 

นายจ าลอง  ทาดาริน  ที่แจ้งไว้ก่อนหน้าที่ไม่ได้ขู่แต่อย่างใด  แต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่

ของสมาชกิสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองที่ต้องเป็นตัวแทนของประชาชน 

ประธานสภาเทศบาล  จากข้างต้นที่ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ได้พูดถึง

เร่ืองการจัดซื้อรถเก๋ง ที่มีการต้ังงบประมาณไว้แต่ไม่ได้จัดซื้อน้ัน  เดิมทีเป็น

การต้ังงบประมาณไว้เพ่ือการก่อสร้างอาคารเช่ือมกันระหว่างอาคารส านัก

ปลัดเทศบาลและอาคารกองช่าง   

 ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ผู้บริหารเทศบาลมีแนวทางการ

แก้ไขปัญหาอย่างไร 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ประเด็นเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย  ในฐานะตัวแทนประชาชน  หากเกิดเหตุ

แล้วต้องตดิต่อประสานงานกับ  1669  โดยที่เทศบาลต าบลสันป่าตองก็มีรถ

บริการน้ันเปรียบเหมือนกับการยืมจมูกคนอื่นมาหายใจ  เพราะมีรถ มี

อุปกรณ์อยู่แล้วแต่ไม่สามารถใช้การได้  หากปัญหายังเป็นแบบนี้ควรปรับ

เกลี่ยอัตราก าลังคนจะเป็นการดีกว่าหรือไม่   เพราะรถกู้ชีพกู้ภัยนี้ได้มีการ

จัดซือ้ต้ังแต่เดอืนพฤศจิกายน 2562  ปัจจุบันเดือนมิถุนายน 2563  จะได้

มีค าตอบไปแจ้งกับประชาชนว่าจัดซื้อมาท าไมแล้วจึงไม่ได้ด าเนินการ ทั้งที่มี

ครบทุกอย่าง ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ คน ครบทุกอย่าง 



ประธานสภาเทศบาล  ตามข้อมูลที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแจ้งข้างต้น

น้ันการดูแลรถกู้ชีพ กู้ภัย ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

แตค่วรให้งานปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นผูดู้แลใช่หรอืไม่ 

นายสุพล  กันทาสม  ที่ได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้น้ัน  หมายถึงในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง    

โดยส่วนใหญ่จะให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลรถกู้ชีพกู้ภัย    

เหตุเพราะในภารกิจการกู้ชีพอยู่ในกรอบงานของงานป้องกันฯ  แต่เทศบาล

บางแห่งก็ให้กองสาธารณสุขฯเป็นผู้ดูแล เช่น  เทศบาลต าบลหนองควาย  

เทศบาลต าบลสุเทพ  เห็นว่าสามารถด าเนินการได้ทั้งสองงาน  แต่ส่วนใหญ่

เป็นของงานป้องกันฯ และหากที่ประชุมมีความเห็นสมควรจะให้งานป้องกัน

ดูแลภารกิจด้านนีเ้พราะทราบว่ามีบุคลากรที่ผ่านการอบรมมาแล้วขอแจ้งว่า

บุคลากรที่อ้างถึงดังกล่าวยังไม่ได้รับการอบรมหรือผ่านการอบรม และไม่มี

บัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานกู้ชีพแตอ่ย่างใด   และหากว่าเทศบาลประกาศรับ

สมัครบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมเติมจ านวน  4  คน  ซึ่งทั้ง 4 คน 

จะต้องผ่านการอบรมและมีวุฒิบัตรการอบรม  การจดทะเบียนเปรียบได้กับ

การขอต้ังบริษัทมาเพ่ือการต้ังกลุ่มดูแล  หากมีอุบัติเหตุศูนย์นครพิงค์ก็

จะแจ้งมายังศูนย์สันป่าตองเพ่ือออกไปบริการ  หากศูนย์สันป่าตองติดภารกิจ

ดูแลผู้ป่วยรายอื่น  ทางศูนย์ก็จะประสานอีกทีมออกไปปฏิบัติหน้าที่แทน          

การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถด าเนินการ

เองได้จะต้องเข้าไปเป็นลูกข่าย  กองสาธารณสุขได้วางแผนไว้เป็นขั้นตอน

แล้วแต่ติดที่กรอบอัตราก าลัง  หากไม่สามารถด าเนินการได้ก็จะใช้วิธีจ้าง

เหมาบุคคลเพ่ือด าเนนิการ 

นางฐิติรัตน์ มุ้งเงิน  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมเพ่ิมเตมิดังน้ี 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของการแพทย์ฉุกเฉิน  เป็นการให้บริการทาง

การแพทย์ฉุกเฉิน  ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมเบื้องต้นด้านการแพทย์ 

หรือ HR ถือเป็นวิชาชีพเฉพาะ    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย ๆ แห่ง   

ที่ไม่มกีองสาธารณสุขก็ให้งานป้องกันเป็นผูดู้แล 

2. การปรับเกลี่ยอัตราคน  ไม่สามารถปรับเกลี่ยได้โดยการย้ายคน

ไปมาโดยพลการ  บุคลากรงานป้องกันหากจะย้ายไปท างานกองสาธารณสุข

จะต้องปรับเกล่ียอัตราก าลังเปลี่ยนแผนอัตราก าลัง  ต้องส่งเร่ืองให้จังหวัดได้

พิจารณา 

หากไม่สามารถเกลี่ยอัตราก าลัง จะต้องมีการปรับเกลี่ย ก่อน

ด าเนนิการจดทะเบียนต่อไป      



นายสักการ  ณิยกูล  ต้องขออภัย นายจ าลอง ทาดาริน  สมาชิกสภาเทศบาล  หากถ้อยค า

ที่พูดไปไม่สุภาพ  เทศบาลต าบลสันป่าตองไมไ่ด้น่ิงนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาแต่ 

ปฏิบัติตามระเบียบวิธปีฏิบัตซิึ่งอาจจะลา่ช้าไปบ้าง  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลได้เป็นสื่อกลางในการท าความเข้าใจกับประชาชนและแจ้งให้

ประชาชนทราบตามที่ไดแ้จ้งให้ทราบเบื้องต้นแล้ว  และหากท่านสมาชิกสภา

เทศบาล หรือที่ประชุม  มีข้อสงสัย ข้อคับข้องใจ ในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลสามารถเข้ามาสอบถามได้ทุกที่ทุกเวลา  ไม่ต้องรอให้มีการประชุม

สภาเทศบาลแล้วจึง สอบถามเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการ  เพราะมีการ

ก าหนดสมัยประชุมไว้                                   

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565  มีแผนการจัดซื้อ

รถสามล้อของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไว้  170,000.-บาท  ขอ 

อนุญาตหารือเร่ืองรถกู้ชีพกู้ภัย  ขอให้ด าเนนิการให้ถูกต้อง 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอน าเรียนที่ประชุมทราบ มีกรณีศึกษาของเทศบาลต าบลทุ่งต้อม     

จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรถกู้ชีพกู้ภัยเป็นชุดเดียวกันกับงานป้องกัน  พอออกไป

รับเคสกู้ชีพได้เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่มีไม่บุคลากรออกไประงับเหตุเพลิงไหม้  

ท าให้ต้องประสานงานกับเทศบาลต าบลสันป่าตองในการออกไประงับเหตุ  

ขอให้พิจารณาเร่ืองนีด้ว้ย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.3 แนวทางการบรหิารจัดการพื้นที่  19 ไร่ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล       

ได้เสนอกระทู้ต่อที่ประชุม 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอประท้วงประธานสภาเทศบาล ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด  7  ข้อ  89  ความว่า         

“กระทู้ถามแต่ละกระทู้นั้น ให้ผู้ตั้งกระทู้ถามตั้งค าถามและซักถามได้แต่

เพียงผู้เดียว  การต้ังกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้”  ขอให้

ประธานสภาเทศบาลไดด้ าเนนิการตามระเบียบดว้ยฯ  

  จากที่ได้รับฟังจากที่ประชุมแล้วพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นน้ัน  เกิดจาก

การไม่ประสานงานกันระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ไม่

ด าเนนิการตามแผนงาน   และไมเ่ข้าใจระเบียบฯ   

 



 

ประธานสภาเทศบาล  รับทราบ   

  ต่อไปขอเชิญ นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  ได้ย่ืนกระทู้ถามต่อ

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ข้าพเจ้าขอต้ังกระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  เร่ือง  

แนวทางการบรหิารจัดการพืน้ที่  19  ไร่ ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

1. ท่านมีแนวทางการบรหิารจัดการพืน้ที่ 19 ไร่ อย่างไรบ้าง 

2. ท่านจะมีการด าเนนิการอะไรบ้างในพืน้ที่  19  ไร่  ทั้งนี้ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่  โดยจะได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

ดังกล่าวอย่างสูงสุด 

นายสักการ   ณิยกูล  หากดูจากแผนการด าเนินการถือเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณที่สูง

พอสมควร  และจากแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2564  มีการวางแผนก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์  ติดต้ังระบบไฟฟ้า  และในแผนฯ ปี 2565  มีการเจาะ

บาดาล  โดยกองช่างได้ปรับแผนจะท าในปี 2564  และยังไม่ได้ขออนุญาต

เจาะบ่อบาดาล  เพราะใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาลมีอายุ  6 เดอืน  ในสว่นของ

เร่ืองระบบไฟฟ้า  จะให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสันป่าตองเป็นผูป้ระมาณ

การค่าใช้จา่ย  และยืนราคา  180  วัน  ดูช่วงเวลาแล้วคาดว่าจะด าเนินการ

ได้ทันในปี 2564  แต่บางโครงการที่ใช้งบประมาณมากเกินศักยภาพของ

เทศบาลก็จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  เช่น การ

จัดท าถนนรอบพืน้ที่  ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเกิน 5 ลา้นบาท 

  ในปี 2565  ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ส าหรับการของบประมาณน้ันสามารถด าเนินการได้ทุกปี  ในส่วน

ของปี 2564  ทางส านักงบประมาณได้ก าหนดระเบียบการของบประมาณ

ใหม่คือให้ของบประมาณผ่านส านักงานงบประมาณโดยตรงเท่าน้ัน  โดยเร่ิม

ด าเนินการจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในปี 2565 เป็นของเทศบาล  

ในปี 2566     เป็นขององค์การบรหิารสว่นต าบล  ซึ่งก็จะพอดกีับแผนงานที่

เทศบาลก าหนดไว้พอดี  ขอชี้แจงเร่ืองการด าเนินการตามโครงการพัฒนา

ที่ดิน 19 ไร่  เน่ืองจาก ตนด ารงต าแหน่งปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายก  

ไมใ่ช่ผู้บริหารโดยตรง  จึงไม่อาจที่จะตัดสนิใจในโครงการต่าง ๆ มากนัก   แต่

หากโครงการใดที่ใช้งบประมาณไม่สูงนักก็ใช้งบประมาณของเทศบาลเข้า

ด าเนินการได้  และโครงการที่ใช้งบประมาณสูงก็ใช้วิธีขอรับการจัดสรร

งบประมาณเป็นโครงการไปกอ่น 



 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอขอบคุณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ที่ได้สอบข้อ

ซักถามในวันน้ี  

  ปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่บริเวณ 19 ไร่ มากพอสมควร  

เน่ืองจาก บริเวณสวนสุขภาพริมคลองชลประทานมีประชาชนมาใช้บริการ

เป็นจ านวนมาก จึงมปีระชาชนบางส่วนได้เข้าไปใช้พื้นที่ 19 ไร่ เพ่ือลดความ

แออัด   

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ตามโครงการพัฒนาที่ดนิ  19 ไร่  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 – 

2565  หน้า  37  ข้อ 88  โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ พื้นที่ 19 

ไร่  งบประมาณ   400,000.-บาท  ก าหนดเร่ิมด าเนินการใน ปี 2563  

และหน้า 41 ข้อ 5  ติดต้ังไฟส่องสว่าง  บริเวณสนามกีฬา 19  ไร่  

งบประมาณ  300,000.-บาท  โครงการติดต้ังระบบน้ าประปาภายใน พ้ืนที่

สนามกีฬา  19  ไร่  งบประมาณ   200,000.-บาท  ก าหนดเร่ิมด าเนินการ

ในปี  2563     

และบัญชีครุภัณฑ์หน้า  74 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม   

ของกองการศึกษา  ก าหนดจัดซื้อ  ประตูโกลขนาดมาตรฐาน เสาเหล็ก  

จ านวน  2  ชุด  งบประมาณ   81,200.-บาท  และ  54,000.-บาท      

ฝากปลัดรักษาการนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตองได้พิจารณาด าเนินการ

ดว้ย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

    -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการจัดซื้อตู้ เหล็ก 

จ านวน  2 ตู้ เป็นเงิน 11,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    

(กองคลัง) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

 

 



 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2563  ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

รายการ งบประมาณท่ีตัง้ไว ้ 

ปี 2563 

โอนลด 

มาแล้ว 

ปี 2563  

จ่ายไปแล้ว 

คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารงานคลัง       

งบบุคลากร       

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       

เงินเดือนพนักงานเทศบาล 2,429,400.00 - 1,472,980.00  956,420.00 11,000.00 945,420.00 

รวมโอนลด 2,429,400.00 - 1,472,980.00  956,420.00 11,000.00 945,420.00 

โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ท่ีตัง้ไวปี้ 

2563 

คงเหลอื งบประมาณท่ี

ขอโอนเพิ่ม 

งบประมาณ

คงเหลอื หลังโอน

ไปตั้งรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

งบด าเนินงาน 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

( 1. ) จัดซือ้ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 

5,500.- บาท รวมเป็นเงิน 11,000.- บาท ( หนึ่งหมื่นหนึ่ง

พันบาทถ้วน )  

1.1 มีมือจับชนิดบิด  

1.2  มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น  

1.3 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 

(มอก. ) เพื่อใช้ ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และ        

จัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ  พ.ศ.

2563   เป็นครุภัณฑ์ก าหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2562  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

11,000.00 

 

 

11,000.00 

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - - 11,000.00 11,000.00 

 



 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอแก้ไขเอกสาร  รายการ ข้อ 1.1 ข้อความเดิม  “ตู้เหล็ก 2 บาท”  

ขอแก้ไขเป็น  “ตู้เหล็ก 2 บาน”  และตารางโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    

ข้อ 1.1 ข้อความเดมิ  “มีมอืจัดชนิดบิด”  แก้ไขเป็น  “มีมอืจับชนิดบิด”   

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการจัดซื้อตู้เหล็ก  

จ านวน  2 ตู้  เป็นเงิน  11,000.-บาท  (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)  

รายละเอียดตามที่นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

5.2 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว  รายการจัดซื้อเครื่องท าเย็น-น าร้อน  จ านวน  1  เครื่อง  

งบประมาณ  4,790.-บาท  (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  (กองช่าง) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ.2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

รายการจัดซือ้เครื่องท าน้ าเย็น-น้ าร้อน จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังน้ี 

รายการโอนลด 
รายการ งบประมาณตั้ง

ไว ้

โอนลด – 

เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณท่ี

ขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

      

(1)เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -4,790.- 696,580.- 

รวมโอนลด 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -4,790.- 696,580.- 



รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ตั้งไว ้

โอน 

ลด – เพิ่ม 

มาแล้ว 

จ่ายไป

แล้ว 

คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปฯ  

งบครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

      

(1) เครื่องท าน้ าเย็น –น้ าเย็น  จ านวน 1 เครื่อง  

    -เ ป็ นครุ ภัณ ฑ์ ไ ม่ มี ก า หนด ใ น บัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ

เพื่อบริการน้ าดื่มแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการ และรับรองประชาชน พนักงาน 

เจ้าหนา้ท่ี ท่ีมาใช้บริการ       ห้องประชุมกอง

ช่าง    

- - - - 4,790.- 4,790.- 

รวม - - - - 4,790.- 4,790.- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)          

พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจา่ยเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว  รายการจัดซื้อเคร่ืองท าน้ าเย็น-น้ าร้อน  จ านวน  1  เคร่ือง  

งบประมาณ   4,790.-บาท  (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด

ตามที่นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล

สันป่าตอง  ช้ีแจงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 



 

5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

รายการจัดซื้ อเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า  จ านวน  1 เครื่อง  

งบประมาณ  12,980.-บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน)  (กองช่าง) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ.2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  

รายการจัดซือ้เคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้า  จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดดังน้ี 

 

รายการโอนลด 

รายการ งบประมาณตั้ง

ไว ้

โอนลด – 

เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณท่ี

ขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

      

(1)เงินเดือนพนักงานเทศบาล 

 

1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -12,980.- 688,390.- 

       

รวมโอนลด 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -12,980.- 688,390.- 

 

 

 

 

 



รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ตั้งไว ้

โอนลด – เพิ่ม 

มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าและสถานที่ 

งบครุภัณฑ์ 

      

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

(1) เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า  

    -เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนด

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มี

ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง ซื้ อ เ พื่ อ

ควบ คุม แ ร ง ดั น ไ ฟฟ้ า ใ ห้ มี

เสถียรภาพและป้องกันการ

ช ารุดของนาฬิกาท่ีหอนาฬิกา        

โดยจัดซือ้ตามราคาท้องตลาด 

 

- - - - 12,980.- 12,980.- 

รวม - - - - 12,980.- 12,980.- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบั บที่  3)           

พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการจัดซือ้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง  

งบประมาณ  12,980.-บาท  (หน่ึงหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   



รายละเอียดตามที่นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

5.4 ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งบลงทุน ค่า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 120,000.-บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่น

บาทถ้วน)  (กองช่าง) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีตถนนต้นผึ้ง-สันคะยอม (หน้าสถานีทดลองข้าว) หมู่ที่ 9 ต าบลยุ

หว่า  เน่ืองจาก ถนนบริเวณดังกล่าวมีที่ดินเอกชนตัดผ่านท าให้มีความยาว

ระยะทางในการก่อสร้างเพียง  100 เมตร  โครงการดังกล่าวมีข้อความใน

เร่ืองความยาวระยะทางที่ขัดแยง้กับโครงการที่กองช่างเคยย่ืนขอเดมิ 

   ดังน้ัน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง      

ค า ช้ีแจง  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

รายละเอียด ดังน้ี 

รายการเดมิ รายการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงผวิจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต

ถนนต้นผึ้ง – สันคะยอม  (หน้าสถานีทดลองข้าว) 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนต้นผึ้ง – สันคะยอม  (หน้าสถานีทดลองข้าว) 

-เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 119 เมตร 

ความหนา  0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  

357  ตารางเมตร  หมู่ที่  9 ต าบลยุหว่ า  

งบประมาณ  120,000.-บาท  (ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

-เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์

คอนกรีต  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  

ความหนา  0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

300  ตา ร า ง เ มตร   หมู่ ที่  9  ต า บล ยุห ว่ า  

งบประมาณ  120,000.-บาท (ตามแบบแปลน

ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 



 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้คุณลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่สร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

นายสักการ  ณิยกูล  ขออนุญาตให้ นายมงคล  อินต๊ะ  ได้ช้ีแจงเพ่ิมเตมิให้ที่ประชุมทราบ 

นายมงคล  อินต๊ะ  เร่ืองเดมิคือมีการพิมพ์ผิดในช่วงความยาว  ตามเอกสารของกองช่าง

ที่จัดส่งให้ ก าหนดไว้ที่ความกว้าง  3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  ความ

หนา  0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  300.00 ตารางเมตร  แต่เมื่อ

จัดท าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กลับมีความยาวเป็น  119.00 

เมตร  และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  357.00  ตารางเมตร  ในวันนี้จึงขอท าการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยการปรับลดความยาวเป็น  100.00 เมตร 

และพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  300.00 ตารางเมตร   

นายสักการ  ณิยกูล  ขอเพ่ิมเติม  จากเดิมที่ได้มีการออกแบบประมาณการได้ก าหนด

ความยาวไว้ที่  119.00 เมตร และปัจจุบันที่จะด าเนินการปรากฏว่าความ

ยาวเหลอื  100.00  เมตร  จึงไดน้ าเข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณาในวันน้ี 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง

ประกอบงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2563     

รายละเอียดตามที่นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบั ติหน้าที่

นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

 

 

 



 

5.5 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน

รายการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย  จ านวน  3  เครื่อง  งบประมาณ  

2,997.-บาท  (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)  (กองช่าง) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ .ศ .2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  

รายการจัดซือ้โทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 3 เครื่อง รายละเอียดดังนี ้

รายการโอนลด 

รายการ งบประมาณตั้ง

ไว ้

โอนลด – 

เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณท่ี

ขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

      

(1)เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -2,997.- 698,373.- 

       

รวมโอนลด 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -2,997.- 698,373.- 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ตั้งไว ้

โอนลด – เพิ่ม 

มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      

(1) เครื่องโทรศัพท์ ไร้สายจ านวน   

3 เครื่อง  

    -เป็นครุภัณฑ์ก าหนดในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก

เครื่องโทรศัพท์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันใช้

ง า น เ ป็ น เ ว ล า น า นจึ ง มี ก า ร

เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จึงมี

ความจ าเป็นต้องจัดซือ้ 

- - - - 2,997.- 2,997.- 

รวม - - - - 2,997.- 2,997.- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.

2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม  ไมม่ ี

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

ส านักงานรายการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย  จ านวน  3  เคร่ือง  งบประมาณ  

2,997.-บาท  (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)   รายละเอียดตามที่

นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่า

ตอง  ช้ีแจงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 



 

5.6 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  รายการ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  31,400.-

บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  (กองช่าง) 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพ เจ ้า ขอ เสนอญัตติ   ขอ โอน เง ิน งบประมาณรายจ ่าย 

ประจ าปี พ .ศ.2563   ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง   รายละเอียด

ดังน้ี 

 

รายการโอนลด 

รายการ งบประมาณตั้ง

ไว ้

โอนลด – 

เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณท่ี

ขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

      

(1)เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -31,400.- 669,970.- 

       

รวมโอนลด 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -31,400.- 669,970.- 

 
 

 

 

 

 

 



 

รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ตั้งไว ้

โอนลด – เพิ่ม 

มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 

      

(1) เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง  

    -เ ป็นครุภัณฑ์ก าหนดในบัญชี

ม า ต ร ฐ า นค รุ ภั ณ ฑ์  เ นื่ อ ง จ า ก

เครื่องปรับอากาศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่

เพียงพอต่อความต้องการของพื้นท่ี

ส า นั ก ง า น ก อ ง ช่ า ง  ท า ใ ห้

เครื่องปรับอากาศท่ีมีอยู่ท างานเกิน

ก าลังเกิดการช ารุดบ่อยครั้ง จึงมี

ความจ าเป็นต้องจัดซือ้เพิ่มเติม 

- - - - 31,400.- 31,400.- 

รวม - - - - 31,400.- 31,400.- 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติ จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

ส านักงาน  รายการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  1 เครื่อง  งบประมาณ  

31,400.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามที่  

นายสักการ     ณิยกูล         ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

ต าบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

 

 



 

 5.7 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

จ านวน  2  รายการ  งบประมาณ   6,500.-บาท  (หกพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) กองช่าง 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ .ศ .2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

(เทอร์โมมิเตอรว์ัดยางมะตอย)  จ านวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี ้

รายการโอนลด 

รายการ งบประมาณตั้ง

ไว ้

โอนลด – 

เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณ

ท่ีขอโอนลด 

คงเหลอื 

หลังโอน 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

      

(1)เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -6,500.- 694,870.- 

รวมโอนลด 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -6,500.- 694,870.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ

ตั้งไว ้

โอนลด – เพิ่ม 

มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลอื งบประมาณ 

ท่ีขอโอนไป 

ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 

คงเหลอื 

หลังโอน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

      

1)เทอร์โมมิเตอร์วัดยางมะตอย 

จ านวน 1 เครื่อง 

 - ก้านยาว 20 เซนติเมตร 

- หน้าปัดขนาด 1 ¾ นิว้  

- วัดอุณหภูมิได้ 0 - 250 องศา

เซลเซียส   

(2) เทอร์โมมิเตอร์วัดยางมะตอยแบบ

ดิจติอล จ านวน 1 เครื่อง  

- ก้านยาว 30 เซนติเมตร 

- หน้าปัดดิจติอลขนาด 3  

เซนติเมตร  

- วัดอุณหภูมิได้ -50-300 c  

    -เป็นครุภัณฑ์ไม่มีก าหนดใน

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความ

จ า เ ป็นต้ อ งจั ดซื้ อ เพื่ อควบคุม

ก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

4,000.- 

 

 

 

 

2,500.- 

4,000.- 

 

 

 

 

2,500.- 

รวม - - - - 6,500.- 6,500.- 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

 

 

 

 

 



 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติ จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

ก่อสร้าง   จ านวน  2  รายการ  งบประมาณ   6,500.-บาท (หกพันห้าร้อย

บาทถ้วน)  รายละเอียดตามที่นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ

หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

5.8 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ.2563  ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่   เพื่ อจัดซื้ อครุ ภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  รายการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  จ านวน  2  เครื่อง  

งบประมาณ   4,400.-บาท  (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  (กองช่าง) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ.2563  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการจัดซือ้เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี ้

รายการโอนลด 

รายการ งบประมาณต้ัง
ไว ้

โอนลด – 
เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลือ งบประมาณ
ท่ีขอโอนลด 

คงเหลือ 
หลังโอน 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไปฯ 

งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

      

(1)เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -4,400.- 696,970.- 

       

รวมโอนลด 1,003,280.- - 301,910.- 701,370.- -4,400.- 696,970.- 
 
 

 

 



รายการโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการ งบประมาณ
ต้ังไว ้

โอนลด – 
เพิ่ม มาแล้ว 

จ่ายไปแล้ว คงเหลือ งบประมาณ 
ท่ีขอโอนไป 
ต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่

คงเหลือ 
หลังโอน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบรหิารทั่วไปฯ 
งบครุภณัฑ ์ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์

      

(1) เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 เครื่อง  
    - มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง จั ด ซื้ อ
เนื่ องจาก เครื่ องส ารองท่ีมี อยู่ ใน
ปัจจุบันใช้งานเป็นเวลานานจึงมีการ
เ ส่ือมสภาพจากการใช้งาน เป็น
ครุภัณฑ์ก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 
2563 

- - - - 4,400.- 4,400.- 

รวม - - - - 4,400.- 4,400.- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  3)      

พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติ จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ  งบประมาณ   4,400.-บาท  (สี่พันสี่

ร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามที่นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติ

หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

 



 

5.9 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ .2563 ไปตั้ งจ่ ายเป็นรายการใหม่   เพื่ อจัดซื้ อครุ ภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  จ านวน    2  รายการ  งบประมาณ  6,800.-บาท  (หก

พันแปดร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล  ข้าพ เจ ้า ขอ เสนอญัตติ   ขอ โอน เง ิน งบประมาณรายจ ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2563    ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์     จ านวน  2  รายการ  รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

โอนลด 

รายการ 

งบประมาณ 

ท่ีตัง้ไว ้

ปี 2562 

โอนลด มาแล้ว 

คงเหลอื 
งบประมาณ 

ท่ีขอโอนลด 

งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 

1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี/ รอง

นายกเทศมนตรี  

 

 

 

 

725,760.- 

 

 

 

 

 

174,300.- 

 

 

 

 

551,460.- 

 

 

 

 

6,800.- 

 

 

 

 

544,660.- 

รวมโอนลด 725,760.- 174,300.- 551,460.- 6,800.- 544,660.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการที่ขอโอนไปต้ังเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  จ านวน  1  เคร่ือง 

 

 

 

 

4,300.- 

     คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  1,200 × 1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ 

8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  5 

ภาพ ต่อนาที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.00 หรือดีกวา่  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  1  ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า  50 แผ่น 

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom 

           จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  

2563  ประกาศ  ณ  วันท่ี  12 พฤษภาคม  2563 

  

2. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA  จ านวน  1  เครื่อง 2,500.- 

    คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกว่า  15  นาที 

           จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน

พฤษภาคม  2563  ประกาศ  ณ  วันที่  12 พฤษภาคม  2563 

 

รวมงบประมาณที่ขอตั้งจ่ายไปเป็นรายการใหม่ 6,800.- 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)      

พ.ศ.2543 หมวด  4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ

โอนไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    

 



ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติ จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  จ านวน  2  รายการ  งบประมาณ   6,800.-บาท (หกพัน

แปดร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามที่นายสักการ ณิยกูล ปลัดเทศบาล

ปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ชีแ้จงไปแลว้ข้างต้นโปรดยกมือ 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

5.10 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ.2563  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว  รายการจัดซื้อ เครื่องท าน้ า เ ย็น  จ านวน  1  เครื่ อง  

งบประมาณ  4,990.-บาท  (สี่พัน เก้าร้อยเก้ าสิบบาทถ้วน)       

(ส านักปลัดเทศบาล) 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายสักการ  ณิยกูล  ข้าพ เจ ้า ขอ เสนอญัตติ   ขอ โอน เง ิน งบประมาณรายจ ่าย 

ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่  เพ่ือจัดซือ้ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว  (ตู้กดน้ าดื่ม) จ านวน  1 เคร่ือง เพ่ือใช้ติดต้ังทดแทนเคร่ืองเดิมที่มีการ

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม รายละเอียดดังน้ี  

โอนลด 

รายการ 
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้ปี63 

โอนลด-เพิ่ม

มาแล้ว 

ป ี2563 

จ่ายไปแล้ว 
คงเหลือ 

ปี 63 จะต้อง

จ่ายอีก 

งบประมาณ 

ที่ขอโอนลด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

หมวด เงินเดือน  

(ฝ่ายประจ า) 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน

เทศบาล 

 

517,920.- 

 

0.- 

 

174,240.

-              

 

343,680.- 

 

60,200.- 

 

4,990.- 

รวมโอนลด 517,920.- 0.- 174,240.

-       

343,680.- 67,200.- 4,990.- 



 

รายการที่ขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายการที่ขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวนเงิน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบลงทุน  

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

จัดซือ้ตู้กดน้ าดื่ม จ านวน 1 เครื่อง 

เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน แต่มีความจ าเป็นต้องจัดซือ้เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดและท าการสืบราคาจากร้านค้าท่ีจ าหน่ายไม่นอ้ยกว่า 3 ร้าน 

 

 

 

 

 

4,990.- 

รวมเงินที่โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 4,990.- 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิขอเรียนเชิญ  

ที่ประชุม  ไมม่ ี 

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม ต่อไปจะขอ

มติ จากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563 ไปต้ังจ่ายเป็นการใหม่  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว  รายการจัดซื้อ เคร่ืองท า น้ าเ ย็น  จ านวน  1  เคร่ือง  

งบประมาณ  4,990.-บาท  (สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  รายละเอียด

ตามที่นายสักการ   ณิยกูล  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล

สันป่าตอง  ช้ีแจงไปแลว้ข้างต้น โปรดยกมอื 

ที่ประชุม   ลงมติยกมือเห็นชอบ  8  เสียง  ประธานสภาเทศบาลงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ   

6.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

พ.ศ.2562 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายสักการ  ณิยกูล  ขอมอบหมายให้ นายวิ รัตน์  วิ ริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ  ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

 



 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  ขอแจ้งที่ประชุมทราบเบื้องต้นว่า เทศบาลได้ท าการของบประมาณ

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จ านวน  2  โครงการ  แต่เน่ืองจาก

โครงการที่ย่ืนขอรับการสนับสนุนน้ันไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลแต่

อย่างใด  จึงไดด้ าเนนิการตามระเบียบ  ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจมีความสงสัยว่า

เหตุใดจึงไม่มีการประชุมของคณะกรรมการ  ขอแจ้งในที่นี้ว่าได้ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการ

เพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ 

งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้

เป็นอ านาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม

หรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ไดรั้บความเห็นชอบการเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ” 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไป

ปฏิบัติ ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและ

น าไปปฏิบัตริวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นฯ  

  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 13   

พ.ศ.2555  มาตรา  48  ทศ  วรรคห้า ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท า

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็น 

ประจ าทุกปี  

จึงไดจ้ัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปี พ.ศ.2562 

และ น าเสนอต่อสภาเทศบาลในวันน้ี 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอสอบถามที่ประชุมว่าสภาเทศบาลต้องรับรองหรือไม ่อย่างไร 

ประธานสภาเทศบาล  ในวันน้ีเป็นการแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ  ไมต้่องรับรอง 

 

 

 



 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ในวันที่  19  มิถุนายน  2563  งานพัฒนาชุมชน ได้ท าการประชุม

เพ่ือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส  รายนางแก้ว  บุญมา  โดย

มีงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่   จ านวน  40,000.-บาท   

  ในแผนพัฒนาเทศบาล  หน้า  56 ล าดับที่ 10  โครงการก่อสร้าง/

ปรับปรุง  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้   ปี 2563  ปรากฏงบประมาณ  

150,000.-บาท ขอสอบถามที่ประชุมว่าเทศบาลจะน างบประมาณใน

แผนพัฒนาดังกลา่วมาชว่ยเหลอืรายนางแก้ว  บุญมา ได้หรอืไม ่อย่างไร 

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  ที่ผ่านมาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  ได้แก่  

บ้านท้องถิ่นไทย  บ้านประชารัฐ  ซึ่งจะด าเนินการได้จะต้องมีหนังสือสั่งการ

มาเป็นกรณีก่อนจึงจะสามารถด าเนินการได้  ปัจจุบันไม่มีหนังสือสั่งการให้

เทศบาลด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด  และรายนางแก้ว  บุญมา ก็ได้รับ

งบประมาณจากส านักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

มาแล้ว  จะไม่สามารถน างบประมาณของเทศบาลมาด าเนินการอีกได้  ขอ

ช้ีแจงการปรากฏของโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาเทศบาล  ว่าได้บรรจุได้เพ่ือ

รองรับโครงการต่าง ๆ หากมีหนังสอืสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เทศบาลจะสามารถด าเนินการไดท้ันทีไม่ต้องจัดท าแผนพัฒนาใหม่อีก 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ขอสอบถามที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข

เพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  มาตรา  19  สมาชิกภาพของสมาชิกสภา

เทศบาล  (5) ขาดประชุมสภาเทศบาลเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มี

เหตุผลอันควร   เน่ืองจาก นายจิระพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาล      

ได้ขาดการประชุมมาแลว้สองครัง้   

สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  รายนางแก้ว  บุญมา  งบประมาณ  40,000.-บาท  จะน าไปจัดซื้อ

วัสดุน้ัน  จะต้องน าใบเสร็จรับเงินค่าจัดซื้อวัสดุมาให้เทศบาลหรือไม ่อย่างไร 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ   

นางแก้วเรือน  นนเทศา  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ เทศบาล  ขอบคุณ

เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทั้ งกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            

งานป้องกัน  ที่ช่วยดูแลทั้งเร่ืองการต้นไม้  ตัดหญ้าในพื้นที่เทศบาล  ทั้งที่ได้

เขียนค าร้องไว้ และแจ้งตามชอ่งทางอื่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 



 

  ขอขอบคุณทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และ อสม. ที่ได้ดูแล

เร่ืองโรคไขเ้ลอืดออกในชุมชน  

ประธานสภาเทศบาล  ปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์โรคไรวัสโคโรน่า 2019 (โควิท-19) ระบาด 
เทศบาลไม่ไดด้ าเนนิการในสถานการณ์ดังกล่าวแต่อยา่งใด  

นายจรูณ  อินตา  ในการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  ได้สอบถามที่ประชุมสภา ในการประชุม

สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่   14 กุมภาพันธ์  

2563   ตามรายงานการประชุมหน้า  15  ข้อ 2  ความว่า “รางระบายน้ า

ซอยไปรษณีย์ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ าท่วมขัง

ทุกปี  ขอให้เทศบาลได้พิจารณาแก้ไขปัญหา ฝากกองช่างได้พิจารณาด้วย”            

ซึ่งก็ไมไ่ด้รับค าตอบแต่อยา่งใด    

  ช่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝน  รู้สึกเป็นกังวลและเป็นห่วงประชาชนที่อาศัยอยู่  

ชุมชนบ้านพักป่าไม้ตามเอกสารที่ไดใ้ห้ที่ประชุมไปแล้ว  ในอดตีเป็นที่ว่างเปล่า 

ปัจจุบันเจ้าของที่ไดท้ าการถมที่ดินขึน้  ท าให้น้ าไม่สามารถไหลออกจากพ้ืนที่

ได้   หากเกิดฝนตกหนักน้ าจะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน  และบริเวณ

ซอย ไปรษณีย์ไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อยา่งไร  

และชุมชนต้นผึ้ง  หลังร้านธนวัฒน์ผ้าเบรก  ไม่มีรางระบายน้ า        

เกิดปัญหาน้ าท่วมทุกปี  ไมท่ราบว่าเทศบาลได้ด าเนินการไปถึงไหน  อย่างไร  

ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2563 แล้ว ควรเร่งด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ 

เดอืดร้อนให้กับประชาชนต่อไป  

นายมงคล  อินต๊ะ  ในส่วนของรางระบายน้ าซอยไปรษณีย์  ได้ท าการตรวจเช็คระดับ

มาแลว้ปรากฏว่า ระดับของทางหลวงที่จะระบายน้ าออกมีความสูงต่างระยะ

ดังกล่าว  จะด าเนินการเอาวัสดุที่ได้จัดซื้อไว้แล้วมาด าเนินการ  ซึ่งในพ้ืนที่

เทศบาลมีกรณีดังกล่าวสองแห่ง  คือ หน้าเทศบาล  และเร่ืองฝารางระบาย

น้ าในพ้ืนที่ ที่ช ารุด ผุ พัง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้กองช่างก าลัง

ด าเนนิการหลอ่ฝารางระบายน้ าไว้  และจะเร่งด าเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป  

แต่อาจล่าช้าไปบ้างเพราะเน่ืองจาก คนงานที่มีอยู่จ ากัด  ขอให้โปรดเข้าใจ

ดว้ย แตจ่ะพยายามแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วต่อไป 

  และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีค าสั่งจากเทศบาลออกไป

ยังประชาชนที่ได้รุกล้ าที่สาธารณะ  โดยจัดส่งไปแล้วจ านวน 2 – 3 ราย  

และได้มปีระชาชนที่ไดรั้บค าสั่งดังกล่าวเข้ามาติดต่อกับเทศบาลแล้วบางส่วน   

 



 

  โครงการของเทศบาล  จ านวน  11  โครงการ  ขณะนี้ได้ผู้รับจ้าง

ครบทุกโครงการแล้ว  ส าหรับการก่อสร้างรางระบายน้ าบรรจุในเทศบัญญัติฯ    

กองช่างไดป้ระมาณการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุมัติด าเนินการ  ขอให้

ด าเนนิการตามล าดับแผนเดมิไปกอ่น  เพราะหากด าเนนิการพร้อมกันเกรงว่า

จะควบคุมงานไมท่ั่วถึง  เพราะมีช่าง 1 คนและผู้ช่วยช่างเพยีง 1 คน เท่าน้ัน 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ   

นายจรูณ  อินตา  ขอบคุณ  นายมงคล  อินต๊ะ  ที่ได้ข้อมูลกับสมาชิกสภาเทศบาลใน

วันน้ี 

ขอความอนุเคราะห์กองช่าง  ได้ประสานกรมทางหลวง ซอยไปรษณีย์ 

ขอประสานกรมทางหลวงให้มีการขุดลอกรางระบายน้ าด้วย  เร่ิมจากแยก     

มะจ าโรงไปจนถึงหน้าสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  เพราะบริเวณดังกล่าว

รางระบายน้ าตืน้เขินเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ ขอสอบถามโครงการที่เพ่ิมเตมิในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม จ านวน  

2  โครงการ  ว่าเทศบาลพอจะมีโอกาสไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณมาก 

น้อยเพียงใด 

ขอให้ เทศบาลด า เนินการเสริมไหล่ทางถนน  เทยางมะตอย            

สายเชียงใหม่ – ฮอด 108  ฝั่งซ้ายมีหลุมเยอะ  ขอให้ช่วยพิจารณาแก้ไข

ปัญหาดว้ย 

นายสักการ  ณิยกูล  ส าหรับงบประมาณที่สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามน้ัน  เน่ืองจาก 

ทางรัฐบาลมีงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือผลกระทบจากโควิดทั้งหมดทั่ว

ประเทศสี่แสนล้านบาท  ล่าสุดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ย่ืนขอ

งบประมาณทั้งหมด  ประมาณ 7.8 แสนลา้นบาท  และขั้นตอนของเทศบาล

ได้รับการตรวจสอบผ่านขั้นต้น คือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขั้นต้น

ระดับจังหวัดไปแล้ว  บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งไป 10 – 20 

โครงการ     แ ต่ถ้ า เป็นงบประมาณที่ ต่ ากว่ า   500,000. -บาท  

คณะกรรมการก็จะตัดออกไปเพราะเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการเองได ้  

ส าหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในปี 2564  

 

 

 



 

 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ต่อที่ประชุม ขอเรียนเชิญ    

ที่ประชุม  ไมม่ ี  

ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไมม่ีสมาชกิสภาเทศบาลเสนอเร่ืองอื่น ๆ ขอปิดการประชุม   

เลกิประชุมเวลา    12.20   น 

 

     (ลงช่ือ)   จดบันทึกการประชุม  

          (  นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  )  

            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

    ตรวจรายงานการประชุมถูกต้อง  

เมื่อวันที่   30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

(ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ                      

        ( นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ  )              

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง                   

 
(ลงช่ือ)          กรรมการ    

       (  นางแก้วเรือน นนเทศา   )     

   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

 
(ลงช่ือ)            กรรมการ/เลขานุการ สภาเทศบาลต าบลสันป่าตองรับรองรายงานการประชุม 

       ( นางรพีพรรณ  สุริยานรากร )    ในการประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันที ่28ก.ย.2563 

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง             

         (ลงช่ือ)  

         (   นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ) 

                      ประธานสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
 



 


